

บาท/ดอลลาร์เข้านี้กลับมาแข็งค่า หลังการเมืองยังไม่รุนแรง, เงินภูมิภาคหนุน

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้กลับมาแข็งค่าขึ้นได้ หลังจากปัจจัยการเมืองในประเทศ ยังไม่มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้น รวมทั้งได้แรงหนุนจากการแข็งค่าของสกุลเงินภูมิภาค

*คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข(กปปส.) แถลงการณ์เรียกร้องให้วุฒิสภาดำเนินการให้มีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ เข้ามาจัดตั้งรัฐบาลใหม่โดยเร็ว เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ

*ขณะที่กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ(นปช.) ซึ่งเป็นฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลรักษาการนั้น เตรียมยกระดับการชุมนุม หากวุฒิสภามีมติเพื่อดำเนินการให้มีนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง ขณะที่ยังคงมีการประชุมวุฒิสภา เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและหาทางออกให้กับประเทศต่อไป

*ยูโรร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือน เมื่อเทียบกับดอลลาร์ ในการซื้อขายที่ตลาดนิวยอร์กวานนี้ หลังความเชื่อมั่นนักลงทุนเยอรมนีร่วงลงอย่างรุนแรง และมีรายงานข่าวว่า ธนาคารกลางเยอรมนีจะสนับสนุนการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ จากธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) ในเดือนหน้า

*แต่การเปิดเผยข้อมูลยอดค้าปลีกที่อ่อนแอเกินคาดของสหรัฐ ในเดือนเม.ย. ช่วยชะลอแรงขายยูโรในระยะสั้นๆ โดยกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐเปิดเผยยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาด 0.1% ในเดือนเม.ย. หลังจากที่เพิ่มขึ้น 1.5% ในเดือนมี.ค.

*ปอนด์ได้รับแรงหนุนจากแนวโน้มที่ ธนาคารกลางอังกฤษอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี

*สำนักงานสถิติแห่งชาติของจีน เปิดเผยว่า ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนเพิ่มขึ้น 8.7% ในเดือนเม.ย.เมื่อเทียบเป็นรายปี และยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น 11.9% ขณะที่การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรปรับตัวเพิ่มขึ้น 17.3% ในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

- *อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.631 บาท
- *08.35 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.52/54 จาก 32.60/63 เมื่อวันจันทร์
- ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.485/555 จาก 32.61/63 เมื่อวาน
- *เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 102.17/19 จาก 102.25 เมื่อวาน
- *ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3706/08 จาก 1.3702 เมื่อวาน

"บาทเข้านี้กลับมาแข็งค่าได้ หลังจากที่การเมืองช่วงวันหยุดยังไม่ได้มีอะไรที่รุนแรง แล้ว regional วันนี้ก็แข็งค่าขึ้น" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า ค่าเงินบาทเข้านี้ฟื้นตัวขึ้นจากช่วงต้นสัปดาห์ หลังจากสถานการณ์การเมือง ยังไม่มีอะไรรุนแรงเหมือนอย่างที่นักลงทุนบางส่วนกังวลกันก่อนหน้านี้ ทำให้มีแรงขายทำกำไรดอลลาร์ออกมา หลังจากที่เงินบาทอ่อนไปค่อนข้างเร็วเมื่อวันจันทร์

ขณะเดียวกัน เงินบาทวันนี้ยังได้แรงหนุนจากการแข็งค่าของสกุลเงินภูมิภาคด้วย โดยคาดว่า แนวต้านของเงินบาทจะอยู่ที่ 32.50 และแนวรับอยู่ที่ 32.60

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้